

'วิเชษฐ์' ลั่นลุยวังน้ำเขียว-เกาะเสม็ด

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รว.ทส. ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกระทรวงคนหนึ่งว่า จะทำงานใน 4 แนวทางคือ 1. Quick clear & clean หรือรวดเร็ว ไปเร่งใส่ ชัดเจน ตรวจสอบได้ ทั้งงานวิชาการ และงบประมาณ 2. จะบริหารจัดการทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดความสมดุล 3. จะร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และ 4. การเตรียมรับมือภัยพิบัติโดยทั้งหมดถือเป็นนโยบายเชิงรุกในช่วง 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีอีก 3 นโยบายเร่งด่วนคือ 1. การวางระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยพิบัติโดยระบบสารสนเทศ 2. การจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเขตอุทยานฯ และ 3. การสร้างการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคประชาสังคม

นายวิเชษฐ์ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ได้มอบให้นายโชติ ทรายู ปลัดกระทรวง, อธิบดีกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ ไปดูกฎหมายเรื่องบทลงโทษผู้บุกรุกพื้นที่ป่าให้เพิ่มขึ้นโดยในวันที่ 6 ก.ค. จะไปมอบนโยบายที่กรมป่าไม้และคืนสัปดาห์หน้าจะไปมอบนโยบายที่กรมอุทยานฯ จากนั้นจะลงพื้นที่อุทยานฯ ทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และอุทยานฯ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง เพื่อไปดูการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ ยืนยันว่าทุกอย่างจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและคำสั่งศาล นอกจากนี้ในส่วน of คำสั่งศาล

ปกครองที่ให้ระงับโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน ซึ่งกระทบกับโครงการปลูกป่าของกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ หรือไม่นั้น ได้มอบให้อธิบดีไปดูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นยอมรับว่าขณะนี้การดำเนินงานล่าช้ามาก

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสรวงค์ เทียนทอง รว.ส.สาธารณสุข เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง, นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงพร้อมข้าราชการระดับสูงให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายสรวงค์เดินทางมาพร้อมครอบครัวและญาติ อาทิ นางญาณีกา

เทียนทอง ภรรยา นายสุรชาติ เทียนทอง ส.ส.กรุงเทพฯ น.ส.ศรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย

นายสรวงค์ ให้สัมภาษณ์ว่า การดำเนินงานยังไม่ชัดเจน แต่ตามที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อธิบดี รว.สาธารณสุข เคยดูแลไว้ 6 หน่วยงาน ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานคืออยากพัฒนาบุคลากร พัฒนาการบริการประชาชนให้ทั่วถึง และเท่าเทียมแม้ว่าตัวเองจะมีประสบการณ์ด้านการแพทย์น้อยแต่มีประสบการณ์คลุกคลีกับประชาชนพอควร ดังนั้นจะนำปัญหาที่ได้พบเห็นในภูมิภาคมาแก้ไขโดยเร็วที่สุด.